



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑) นางสาวณัฐภัทร ทองคำ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม

เสนอผลงานเรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๘๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การเงิน การคลัง โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙

๒) นางสาวสมคิด ภูให้ผล ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานพัสดุ
สำนักงานเลขาธิการกรม

เสนอผลงานเรื่อง การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง คู่มือแนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘

๓) นางสาว ...

๓) นางสาวเพ็ญภักดิ์ ยาหทัย ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ


เสนอผลงานเรื่อง การเข้าสิทธิคนพิการตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร สาขาสายไหม (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการส่งผู้รับบริการกลับไปสู่ครอบครัวอย่างยั่งยืน ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๖

๔) นางบุษปวรรษณ์ กันควรร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มมาตรการและกลไก กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง การกำกับติดตามมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๘๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “สถานที่สีขาว” การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ดำเนินการจัดทำผลงานฉบับสมบูรณ์ตามหัวข้อเรื่อง ที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล จัดส่งให้สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำผลงาน หากเลยระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ และให้มีการคัดเลือกใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวสรารัตน์ อนุมิตรราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ